

# จัดให้แซ่ด!! DPU Startup Summer Camp



DPUX ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมเอาใจวัยแซ่ด “DPU X Startup Summer Camp” แคมป์ที่เปิดโอกาสให้น้อง ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. ทั่วประเทศที่สนใจการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล แตะที่มันมาร่วมค้นหาไอเดีย แนวคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่

โดยมี ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และผศ.ดร.ทัศนทกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

เปิดงานด้วย กิจกรรม “จัดให้แซ่ด” เต็มเต็มความรู้ด้านสื่อออนไลน์กับวิทยาลัยรับเชิญสุดพิเศษ พี่แคทตี้ รัสรินทร์ ธาระชัยวัฒน์ โภคิน นักธุรกิจสาวเจ้าของแบรนด์ Flat2112, Babykissthailand ที่มาเผยเทคนิคใช้สื่อ Online อย่างไรให้ขายอะไรก็ขายดี เคล็ดลับการสร้างยอดขายและใช้ Social Media ให้โดนใจลูกค้า สร้างเสียงหัวเราะช่วง Ice Breaking จากพี่ปาล์มมี เจ้าของเพจเรื่องของตุ๊ด สนุกไปกับ Workshop ดีใจที่เทรนด์ธุรกิจใหม่ในอนาคต ต่อด้วยกิจกรรมการทำอาหาร Over Cooked @Chef Lab โดยวิทยาการแพทย์บูรณาการ และต่อยอดกิจกรรมของ CIBA ที่มาแจก Assignment ให้น้องๆได้ร่วมสนุก

นอกจากจะได้เรียนรู้ไปกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์อีกมากมายที่มหาวิทยาลัยขนมาให้ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้แบบจัดเต็ม อาทิ การให้ความรู้ด้าน Branding Design และการทำ Packaging กิจกรรม ตอบโจทย์ธุรกิจแบบผู้จริงจังด้วย Business Model Canvas ร่วมกิจกรรม Workshop สร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิดใหม่ในการออกแบบ ลงสนาม Mini Pitching เวทีการนำเสนอไอเดียธุรกิจ พร้อมรับฟังคำแนะนำแจ่มๆ จาก Commentator นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ชื่อดัง เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมไฮไลท์ของค่ายนอกจากน้องๆจะได้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจแล้ว ยังมีการแข่งขันประกวดไอเดียการทำธุรกิจซึ่งผู้ชนะเลิศจาก Mini Pitching เวทีนำเสนอไอเดียธุรกิจซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท

ผลการแข่งขัน ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 100% คือ ทีม อะจิวัง ได้แก่ นายพีระ เพิ่มพูล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม, นางสาวพรปวีณ์ ปิติทิพย์พัฒน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม และ นายชยานันท์ พิสิทธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ทีมที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 50% คือ ทีม Pracharit นายธนโชติ วงศ์เมธิญญ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย, นางสาวสุชานันท์ ทองนาคะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และ นายภาณุวิชญ์ ทวีวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทีมที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 25% คือทีม Alicon นายธน

วินท์ วีระแสงจันทร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ, นายกฤษณ์ หอบรรลือกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ และนายณภัทร วงศ์หาญ  
เซาว์ โรงเรียนอัสสัมชัญและทีม อัมบรัมบรียย นางสาวพิมพ์สุภา แสงสีย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, นางสาว  
ณัฐธิดา กุลละวะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร และ นางสาวกัญญาณัฐ แวดเวียง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เรียกได้ว่า  
ได้ทั้งความสุข ได้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจและยังได้ทุนไปเรียนฟรีอีกด้วย จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ  
บัณฑิตย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้